
Fundur í Skólaráði Hvolsskóla 12. maí kl. 11:00 

Mættir: Birna Sigurðardóttir skólastjóri, Ólafur Þórisson fulltrúi foreldrafélags, Sunna Björk 

Guðmundsdóttir fulltrúi foreldrafélags, Elvar Eyvindsson fulltrúi grenndarsamfélags, Erla Guðfinna 

Jónsdóttir fulltrúi kennara, Auður Friðgerður Halldórsdóttir fulltrúi kennara, Þórunn Ólafsdóttir fulltrúi 

annars starfsfólks, Birna Mjöll Björnsdóttir fulltrúi nemenda 2021-2023, Helga Dögg Ólafsdóttir fulltrúi 

nemenda 2021-2023, Guðjón Ingi Guðlaugsson fulltrúi nemenda 2022-2024. Ólafía Ragnheiður 

Þórðardóttir formaður nemendafélags var forfölluð.  

1. Skóladagatal Hvolsskóla 2023-2024 

Meðfylgjandi fundarboði voru skóladagatöl bæði með 170 dögum og 180 dögum. Viðhorfskönnun hafði 

verið gerð hjá foreldrum og starfsmönnum skólans í sitthvorri könnun. Niðurstöður hennar voru: 52,53% 

foreldra kaus að hafa áfram 170 daga en 47,47% kýs að hafa 180 daga. 99 svör bárust frá foreldrum. 

74,42% starfsmanna kýs að hafa 170 daga skólaár en 25,58% kýs að hafa það 180 daga.  

Borið undir atkvæði fundarmanna. Samþykkt að hafa 170 daga skólaár. Einn kaus á móti og 2 sátu hjá.  

Breyting á skóladagatala frá fyrra ári að nú er lagt til að fækka úr 3 foreldradögum í 2 á ári. Er það 

samþykkt samhljóða.  

2. Viðburðir fyrir næsta skólaár.  

Horft til fjölmenningar – horfa út fyrir okkar radíus. Nemendur hjá okkur frá mörgum þjóðernum. Horfa 

til þess að fá kynjafræði meira niður á yngsta stig.  

3. Önnur mál.  

Umræður spunnust út meðal annars varðandi möguleikann á því að hafa sumarnámskeið í lestri og 

stærðfærði, með líku sniði og leiklistarnámskeið sem boðið er upp á. Mikil ánægja með það námskeið en 

þykir dýrt. Birnu og Óla falið að ræða það inni á fjölskyldunefndarfundi og skoða möguleikana.  

 

Fleira ekki rætt og fundi slitið.  


